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  นายเจริญ  จรรย์โกมล  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ี ๑ ทําหน้าท่ีประธานในท่ี
ประชุม จากนั้นได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปราย ปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้เวลา
กว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่ง  ต่อจากนั้นได้เข้าสู่วาระกระทู้ถามสด ซ่ึงในวันนี้บรรจุในระเบียบวาระ ๓ เรื่อง ดังนี้  

  กระทู้ถามสด เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายกรณีการออกหมายจับ พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร  
ต้ังถามโดย ส.ส.สาธิต  ปิตุเตชะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคประชาธิปัตย์  จังหวัดระยอง  ท้ังนี้ผู้ต้ังกระทู้
ได้สอบถามกรณีท่ีศาลอนุญาตออกหมายเรียก พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  อดีตนายกรัฐมนตรีในคดีต่าง ๆ ๖ คดี 
แต่เนื่องจาก พ.ต.ท.ทักษิณ อยู่ต่างประเทศเป็นเวลา ๕ ปี และต่อมาศาลอาญามีการออกหมายจับ แต่จาก
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า รัฐบาลในฐานะผู้มีอํานาจบังคับใช้กฎหมาย แต่รัฐบาลกลับเพิกเฉยไม่ดําเนินการตาม
คําสั่งศาล เพ่ือให้ได้ตัว พ.ต.ท.ทักษิณ มาดําเนินคดีต่อไป  โดยผู้ตั้งกระทู้ได้สอบถามว่ารัฐบาลเคารพการตัดสิน
ของศาลหรือไม่ และมีการดําเนินการอย่างไร  จากนั้น ร.ต.อ.เฉลิม  อยู่บํารุง  รองนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมาย
จากนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า คดีท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนเป็นผลมาจากการปฏิวัติรัฐประหารและยืนยันว่ารัฐบาล
ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่รัฐบาลไม่มีอํานาจในการขอตัว พ.ต.ท.ทักษิณ จากต่างประเทศ แต่
เป็นหน้าท่ีของอัยการสูงสุด 

  กระทู้ถามสด เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในอําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  ต้ังถาม
โดย ส.ส.เพชรินทร์  เสียงเจริญ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคภูมิใจไทย  จังหวัดปราจีนบุรี  ซ่ึงผู้ต้ังกระทู้
กล่าวถึงสถานการณ์น้ําท่วมซํ้าซากในหลายอําเภอของจังหวัดปราจีนบุรี โดยเฉพาะอําเภอกบินทร์บุรี เป็นผล
ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและทรัพย์สินเกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก รวมท้ังภาครัฐยังไม่มีความ
ชัดเจนในการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน จึงขอถามว่ารัฐบาลมีแนวทางเยียวยาชาวบ้านผู้ได้รับความเสียหาย
อย่างไรบ้าง  จากนั้น รมต.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รมว.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตอบชี้แจงโดยได้
อธิบายถึงสาเหตุท่ีทําให้เกิดอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรี  ท้ังนี้รัฐบาลได้ดําเนินการโดยได้ใช้แนวทางเดียวกับ
จังหวัดอ่ืน ๆ ท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  รวมท้ังจะได้หามาตรการในการป้องกันในระยะยาวด้วย 

  กระทู้ถามสด เรื่อง โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ํา หมู่ท่ี ๘ บ้านโคก-
สําราญเหนือ อําเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  ต้ังถามโดย ส.ส.วันเพ็ญ  พร้อมพัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทน-
ราษฎร  พรรคเพ่ือไทย  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยกล่าวถึงกรณีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์      
ได้ยกเลิกโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ํา หมู่ท่ี ๘ บ้านโคกสําราญเหนือ อําเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ์  จึงขอเรียนถามว่าปัจจุบันโครงการดังกล่าวถูกยกเลิกหรือไม่ หากไม่ถูกยกเลิกจะดําเนินการ
อย่างไรต่อไป  จากนั้น รมต.ณัฐวุฒิ  ไสยเก้ือ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่า ไม่มี
การยกเลิกโครงการดังกล่าวแต่ประการใด แต่อยู่ระหว่างดําเนินการ ท้ังนี้ รมต.ณัฐวุฒิ  รับปากว่าจะได้ติดตาม
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เร่งรัดการก่อสร้างโดยเร็ว และได้กําหนดให้มีโครงการขนาดเล็ก ๖ โครงการ ต่อจากโครงการท่ีดําเนินการไป
แล้ว ๑๐ โครงการ  รวมท้ังโครงการขุดบ่อน้ําขนาดเล็กอีก ๘๐,๐๐๐ บ่อท่ัวประเทศ เพ่ือประโยชน์ต่อ
ประชาชนและเกษตรกร 

  ส่วนกระทู้ถามท่ัวไป มี ๓ เรื่อง ดังนี้ 

  กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง ปัญหาการบุกรุกพ้ืนท่ีบริเวณกว๊านพะเยา อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  
ต้ังถามโดย ส.ส.อรุณี  ชํานาญยา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคเพ่ือไทย  จังหวัดพะเยา  ซ่ึงสอบถามกรณี
ปัญหาการออกเอกสารสิทธิในท่ีดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการบุกรุกพ้ืนท่ีของรัฐ ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนากว๊านพะเยาและการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน จึงขอถามว่า  ๑. รัฐบาล
มีมาตรการกําหนดแนวเขตท่ีดินบริเวณกว๊านพะเยาหรือไม่ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าพ้ืนท่ีใดเป็นท่ี
สาธารณประโยชน์และพ้ืนท่ีใดเป็นท่ีดินท่ีประชาชนสามารถขอรับเอกสารสิทธิในท่ีดินได้ขอทราบรายละเอียด  
๒. รัฐบาลมีมาตรการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับเอกสารสิทธิในท่ีดินของประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณกว๊านพะเยา
หรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด  ๓. รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการในการพัฒนาและอนุรักษ์พ้ืนท่ี
บริเวณกว๊านพะเยาหรือไม่ อย่างไร  ต่อจากนั้น  รมต.ชูชาติ  หาญสวัสด์ิ  รมช.กระทรวงมหาดไทย รักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่าจะดําเนินการจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว          
โดยเร่งรัดให้ผู้ท่ีร้องเรียนเรื่องเอกสารสิทธิมากว่า ๙๐๐ คน และจะดําเนินการจัดโซนให้เป็นระเบียบ รวมท้ัง
ออกมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําเสีย  จากนั้น รมต.ปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอบชี้แจงว่า ได้มีโครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีแหล่งต้นน้ําอิง เช่น การขุด
ลอกน้ําอิงเพ่ือเป็นทางระบายน้ําเข้ากว๊านพะเยา  เม่ือน้ํามามากก็จะสามารถกักเก็บน้ําในกว๊านพะเยา  แต่หาก
เกิดน้ําแล้งก็จะได้สร้างประตูระบายน้ําออกจากกว๊านพะเยาเพ่ือนําน้ํามาใช้ประโยชน์ต่อไป 

  กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง การแก้ไขปัญหาแมลงศัตรูมะพร้าวในพ้ืนท่ีอําเภอกุยบุรี  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  ต้ังถามโดย ส.ส.นที  รัฐกิจประการ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พรรคภูมิใจไทย  ซ่ึงต้ังถามไว้ 
๒ ข้อ คือ  ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการดําเนินการแก้ไขปัญหาแมลงศัตรูมะพร้าวในอําเภอกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วหรือไม่ อย่างไร ท้ังนี้ รมต.ณัฐวุฒิ  ไสยเก้ือ  รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ชี้แจงว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดําเนินการแก้ไขปัญหาในอําเภอกุยบุรี       
แล้วเสร็จ ๓,๐๐๐ ไร่ และจะดําเนินการอีกกว่า ๓,๐๐๐ ไร่ซ่ึงจะแล้วเสร็จภายใน ๒ – ๓ เดือน โดยใช้หลายวิธี
ตามหลักวิชาการของกรมส่งเสริมการเกษตร  ส่วนคําถามท่ี ๒ ผู้ต้ังกระทู้สอบถามว่ากระทรวงเกษตรฯ มี
มาตรการเยียวยาและสนับสนุนงบประมาณให้เกษตรกรอย่างไร ซ่ึงเรื่องนี้ รมต.ณัฐวุฒิ  ได้ชี้แจงเก่ียวกับแนว
ทางการส่งเสริมการเกษตร และในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้ของบประมาณกว่า ๒๐๐ ล้านบาท เพ่ือดําเนินการ
ต่อไป 

  กระทู้ถามท่ัวไป เรื่อง ขอให้มีการขยายเส้นทางถนน หมายเลข ๒๒๓๙๐๑๐๐๐ และ
หมายเลข ๒๐๒๓ ในพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี  ต้ังถามโดย ส.ส.เกียรต์ิอุดม  เมนะสวัสด์ิ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคเพ่ือไทย  จังหวัดอุดรธานี  ได้สอบถามกรณีเกิดอุบัติเหตุและปัญหาการจราจรบนถนนท้ัง ๒ เส้นทางมาก 
เนื่องจากถนนท้ัง ๒ มีลักษณะคับแคบ มีรถบรรทุกผ่านจํานวนมาก เพราะเป็นเส้นทางขนส่งพืชผลทางการ
เกษตร หากขยายให้เป็น ๔ ช่องทางจราจรและเพ่ิมสะพานช่องทางสะพานทับลําน้ําปาวให้เป็นสะพานคู่           
๒ สาย จึงจะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้  จึงขอถามว่า รัฐบาลมีโครงการขยายให้เป็นถนน ๔ เลนได้หรือไม่  
จากนั้น รมต.วรวัจน์  เอ้ืออภิญญกุล  รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้ตอบชี้แจงว่า ขณะนี้ได้บรรจุ
โครงการดังกล่าวอยู่ในแผนแล้วซ่ึงเป็นแผนปี ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ และได้ดําเนินการไปแล้วเป็นบางส่วน ท้ังนี้
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รัฐมนตรี วรวัจน์ รับปากว่าจะได้เร่งรัดโครงการดังกล่าว ส่วนการสร้างสะพานนั้นทางรัฐบาลก็มีแผนในการ
ก่อสร้างเช่นเดียวกัน 

  เม่ือจบวาระกระทู้ถามแล้ว  นายวิสุทธิ์  ไชยณรุณ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ี ๒ 
ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม  ได้ขอหารือต่อท่ีประชุม นําเรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุมเรื่องท่ี ๒.๑๖ และ 
๒.๒๑ ข้ึนมาแจ้งก่อน ซ่ึงท่ีประชุมไม่ขัดข้อง จากนั้นประธานจึงได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี้ 

  รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ จํานวน ๑๕ เรื่อง  
(๑) รายงานกิจการประจําปี งบดุล บัญชีกําไรและขาดทุนของธนาคารเพ่ือการส่งออกและ

นําเข้าแห่งประเทศไทย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ และสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๔ จํานวน ๒ เรื่อง 
  (๒) รายงานกิจการประจําปี งบดุล บัญชีกําไรและขาดทุนของบริษัท ตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่
อาศัย สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ และสําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จํานวน             
๒ เรื่อง 
  (๓) รายงานผลการตรวจสอบรายงานการรับ-จ่ายเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและ
เงินกองทุนหมุนเวียน สําหรับอุดหนุนเกษตรกรในการหาปัจจัยการผลิตและเงินกองทุนหมุนเวียนสําหรับ
อุดหนุนเกษตรกรในการหาปัจจัยการผลิตตามโครงการความช่วยเหลือเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางอาหารจากรัฐบาล
ญ่ีปุ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘ – ๒๕๕๑ 
  (๔) รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
พ.ศ.๒๕๕๑ จํานวน ๖ เรื่อง 
  (๕) นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 
  (๖) งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒ 
  (๗) รายงานประจําปี ๒๕๕๒ ประจําปี ๒๕๕๓ และประจําปี ๒๕๕๔ กองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ 
  (๘) รายงานประจําปี พ.ศ.๒๕๕๓ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทํา
ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐ 

  รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ จํานวน ๒ เรื่อง 
(๑) รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ.๒๕๕๓ 
(๒) รายงานการรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๐-๒๕๕๑ และ

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ของกรมประมง 

 ต่อจากนั้น เป็นเรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม เรื่องท่ี ๒.๑ รับทราบรายงานประจําปี 
๒๕๕๓ ของศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงมีสมาชิกสนใจอภิปรายเป็นจํานวนมาก โดยมีสมาชิกอภิปรายซักถามและ
เสนอแนะหลายประเด็น เช่น ควรเผยแพร่รายงานของศาลรัฐธรรมนูญให้ท่ัวถึง และจัดทํารูปแบบท่ีง่ายต่อการ
ทําความเข้าใจ จะสามารถทําให้ประชาชนเข้าใจอํานาจหน้าท่ีและการทํางานของศาลรัฐธรรมนูญมากข้ึน         
ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อศาลและประชาชน เป็นต้น โดยการอภิปรายในครั้งนี้ สมาชิกบางส่วนอภิปรายท้วงติงเรื่อง
การทํางานของศาลรัฐธรรมนูญ รวมถึงท่ีมาของศาล ในขณะท่ีสมาชิกบางส่วนอภิปรายสนับสนุนการทํางาน
ของศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงบรรยากาศการอภิปรายเป็นการอภิปรายสลับกับการประท้วงและการใช้สิทธิพาดพิง
เป็นระยะ และใช้เวลาในการพิจารณารายงานดังกล่าว กว่า ๕ ชั่วโมง แล้ว นายชวนะ  ไตรมาศ  เลขาธิการ
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ศาลรัฐธรรมนูญ ได้ตอบชี้แจง โดยกล่าวว่ามีหลายข้อเสนอแนะท่ีสอดคล้องกับศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนประเด็น
การพิจารณาดีต่าง ๆ นั้น เป็นไปตามข้ันตอนทุกประการ ส่วนความน่าเชื่อถือนั้น ยืนยันว่าคําวินิจฉัยของศาล
เป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นพ้ืนฐาน และยังคงยืนหยัดเรื่องความถูกต้องมากกว่าความถูกใจและ
จะรับข้อเสนอแนะของสภาผู้แทนราษฎรไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  เม่ือจบวาระเรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ี
ประชุม เรื่องรับทราบรายงานประจําปี ๒๕๕๓ ของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว  ประธานได้สั่งปิดประชุมในเวลา
ประมาณ ๑๘.๕๕ นาฬิกา  


